

Số: /BC-BCĐ

Thanh Lòa, ngày tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" xã Thanh Lòa năm 2023

Thực hiện Công văn số 2288/BCĐ ngày 29/8/2023 của BCĐ Phong trào huyện về việc bình xét các danh hiệu văn hóa trong Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2023. Ban chỉ đạo phong trào "TĐĐKXDĐSVH" xã Thanh Lòa báo cáo kết quả việc thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2023 cụ thể như sau:

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Xã Thanh Lòa là xã vùng III biên giới của huyện Cao Lộc, địa hình phức tạp có nhiều đồi núi cao, đường giao thông nội thôn chưa được bê tông hóa, đường giao thông đi lại khó khăn cách trung tâm huyện khoảng 18 km. Có tổng diện tích tự nhiên là 3.872.82 ha, với 4 thôn/12 bản, có 361 hộ dân với 1740 nhân khẩu, hai dân tộc chính là dân tộc Nùng và Tày (Nùng chiếm 80,9%, dân tộc Tày chiếm 19,1%). Kinh tế chủ yếu của bà con nhân dân chủ yếu là làm nông, lâm nghiệp và chăn nuôi nhỏ mang tính tự cung tự cấp.

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, Chính quyền những năm qua Ban chỉ đạo thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" của xã tổ chức triển khai các văn bản hướng dẫn của cấp trên đến toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn, bên cạnh đó BCĐ xã ban hành Kế hoạch, tổ chức các cuộc họp đánh giá, bình xét và đề nghị công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

2. Công tác phối hợp giữa các thành viên BCĐ trong phong trào "TĐĐKXDĐSVH"

Trong năm các thành viên BCĐ xã duy trì công tác phối hợp trong tuyên truyền, vận động. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, Chính quyền, các thành viên trong BCĐ được phân công phụ trách thôn, thường xuyên phối hợp thực hiện kiểm tra tình hình thực hiện phong trào tại các thôn.

3. Các văn bản đã ban hành

Thực hiện theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ về Quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”; “Làng văn hóa”; “Ấp văn hóa”; “Bản văn hóa”; “Tổ dân phố văn hóa”

Ban chỉ đạo (BCĐ) Phong trào “TĐĐKXDĐSVH” xã xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức bình xét các danh hiệu văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ phụ trách các thôn, trực tiếp hướng dẫn, tuyên truyền các hộ gia đình trong thôn đăng ký xây dựng phong trào. Tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền các tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”, “Khu phố văn hóa”, “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”. BCĐ Xã Thanh Lò đã triển khai đầy đủ, cụ thể bằng các văn bản chỉ đạo như sau:

Thực hiện Công văn số 2288/BCĐ ngày 29/8/2023 của BCĐ Phong trào huyện về việc bình xét các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2024.

Kê hoạch số 49/KH-BCĐ, ngày 16/3/2023 thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn xã Thanh Lò năm 2023.

Kế hoạch số 104/KH-BCĐ, ngày 31/8/2023 Về việc bình xét “Gia đình văn hóa”, “khu dân cư văn hóa” năm 2023 của UBND xã Thanh Lò.

- Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của Ủy ban nhân dân xã Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” xã Thanh Lò.

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA PHONG TRÀO

1. Đánh giá 5 nội dung phong trào

1.1. Đoàn kết giúp nhau “Xóa đói giảm nghèo”

Công tác giảm nghèo luôn được cấp ủy Đảng, Chính quyền xã quan tâm chỉ đạo bằng nhiều hình thức để giúp hộ nghèo phát triển kinh tế như vay vốn, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, áp dụng tiến bộ KHKT trong sản xuất chăn nuôi trên địa bàn.

1.2. Thực hiện nếp sống, kỷ cương pháp luật

Ban chỉ đạo phong trào xã tổ chức lồng ghép nội dung tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy chế của cơ quan, quy ước của thôn đề ra.

Thường xuyên vận động nhân dân đề cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh chống mọi thủ đoạn, âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, đấu tranh tố giác các loại tội phạm. Phát huy vai trò tổ hòa giải ở khu dân cư trong việc giải quyết mâu thuẫn, xích mích xảy ra tại địa bàn.

Thường xuyên nhắc nhở, chấn chỉnh tác phong lề lối làm việc trong cơ quan, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có tinh thần trách nhiệm trong công việc

chuyên môn, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Đảng, nhà nước và các quy định của địa phương.

1.3. Xây dựng môi trường văn hóa

Xây dựng cộng đồng dân cư an toàn, không có tệ nạn xã hội luôn được chú trọng thực hiện và đánh giá thông qua bình xét gia đình văn hóa, thôn văn hóa. Qua đó tình trạng khiếu kiện tranh chấp đất đai, bạo lực gia đình, tệ nạn, mại dâm, ma túy... được quan tâm giải quyết kịp thời góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ văn minh.

1.4. Xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao

Hiện nay UBND xã Thanh Lò có tổng số 04 thôn và có 04 đều nhà văn hóa.

Thực hiện theo Hướng dẫn số 47/HD-UBND-VHTT ngày 28/7/2015 của UBND huyện về việc tổ chức hoạt động nhà văn hóa – Khu thể thao). UBND xã có 04 thôn ddeeu chưa có Ban chủ nhiệm nhà văn hóa, quy chế hoạt động nhà văn hóa, nội quy hoạt động NVH thôn.

1.5. Xây dựng tư tưởng, chính trị lành mạnh

Cấp ủy chính quyền thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên trong cơ quan và quần chúng nhân dân. Thực hiện nghiêm chỉnh nguyên tắc, tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm, đội ngũ cán bộ, công chức được đào tạo về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

2. Kết quả thực hiện 7 phong trào

2.1. Kết quả phong trào xây dựng gia đình văn hóa

Hàng năm Ban vận động phong trào ở khu dân cư tổ chức cho các hộ gia đình đăng ký xây dựng “Gia đình văn hóa”. Tổ chức tuyên truyền nhân dịp kỉ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6 góp phần làm cho các tầng lớp nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng của việc phấn đấu xây dựng "Gia đình văn hóa".

Đầu năm 2023 toàn xã có **319/361** hộ đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa đạt **88,36%**; Sau khi thống nhất các nội dung, trình tự, thủ tục Ban chỉ đạo xã đã tiến hành họp bình xét và công nhận **307/361** hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2023 đạt **85,04%**, có 42 hộ không đăng ký GĐVH (do nhận thức và trình độ của một bộ phận người dân chưa hiểu được tầm quan trọng về GĐVH nên việc tổ chức ký danh hiệu GĐVH vẫn còn hạn chế) và 60 hộ khi chấm điểm không đạt gia đình văn hóa do không đáp ứng được các tiêu chí.

Bảng chi tiết về GĐVH, KDCVH năm 2023 được thể hiện như sau:

Số TT	Thôn	Tổng số hộ	TS hộ ĐK GĐVH 2023	TS hộ Đạt GĐVH 2023	Tỷ lệ %	TS hộ GĐVH 3 năm 2021-2023	TS hộ GĐVH 3 năm tặng GK	TS ĐK KDC VH 2023	TS đạt KDC VH 2024
1	Nà Làng	81	75	72	88,88%	19	3	X	X
2	Bản Rọi	97	90	89	91,75%	9	2	X	X
3	Co Khuất	76	64	63	82,98%	36	3	X	X
4	Bản Lò	107	90	83	77,57%	24	4	X	X
	Tổng	361	319	307	85,04%	88	12	4	4

2.2. Kết quả phong trào xây dựng thôn văn hóa

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở các thôn được triển khai thực hiện trên toàn xã. Ban chỉ đạo xã tích cực chỉ đạo các thôn đăng ký xây dựng thôn văn hóa.

Đầu năm 2023 có 4/4 thôn đăng ký Thôn văn hóa, Ban chỉ đạo xã đã tiến hành họp bình xét và công nhận 04 /04 thôn đạt 100% thôn văn hóa năm 2023 gồm : Nà Làng, Bản Rọi, Co Khuất, Bản Lò.

2.3. Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2014 của bộ văn hóa, thể thao và du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “ Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “ Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “ Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Trong cơ quan luôn thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường, văn hóa công sở tại cơ quan, trụ sở cơ quan UBND được vệ sinh sạch đẹp, phòng làm việc được bố trí gọn gàng, khoa học, tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan thực hiện tốt nội quy, quy định của cơ quan, có tinh thần đoàn kết nội bộ không có mâu thuẫn dẫn đến mất đoàn kết. Tất cả các CBCC luôn chấp hành nghiêm chỉnh công tác quản lý bảo vệ tài liệu, văn bản, bảo đảm giữ bí mật Quốc gia. Thường xuyên nâng cao cảnh giác, rèn luyện chính trị tư tưởng chống mọi hình thức phá hoại của các thế lực thù địch.

Cuối năm 2023 Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" phối hợp với công đoàn cơ sở đã tiến hành họp xét, đánh giá các tiêu chuẩn theo bảng chấm điểm, kết quả chấm điểm với tổng điểm **97/100 điểm**, có biên bản, tờ trình, báo cáo kèm theo hồ sơ, đề nghị Ban chỉ đạo huyện công nhận cơ quan đạt chuẩn văn hóa năm 2022.

2.4. Kết quả PT “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã triển khai lồng ghép gắn với phong trào: phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Hàng năm UBND xã tổ chức các hoạt động thể thao như : giao lưu bóng đá với các xã bạn.

2.5. Phong trào học tập, lao động, sáng tạo

UBND xã luôn quan tâm chỉ đạo phong trào học tập, lao động sáng tạo trong cán bộ, công chức, người lao động và học sinh.

2.6. Phong trào xây dựng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến

UBND xã triển khai tới các cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân. Thực hiện theo các nội dung như thi đua lao động, công tác đạt hiệu quả cao, luôn phấn đấu vì lợi ích chung, đoàn kết tập thể, có lối sống lành mạnh, văn minh, trung thực, thực hiện tốt các nội quy, quy chế của cơ quan; quy ước, hương ước của thôn, thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” .

Nhiều cá nhân tiêu biểu trong lao động, học tập, chia sẻ giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều gương người tốt, việc tốt, biểu dương kịp thời, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

2.7. Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”

Chương trình xây dựng nông thôn mới đang được xã tích cực triển khai thực hiện. Một số tiêu chí về nông thôn mới được triển khai bước đầu có hiệu quả, qua đó góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn.

Nhiều hạng mục công trình đang được đầu tư xây mới như kênh mương thủy lợi, các thiết chế văn hóa đang dần được đầu tư xây dựng.

3. Công tác triển khai thực hiện Hương ước, quy ước

Căn cứ Quyết định 22/2018/QĐ-TTg, ngày 08/5/2018 của thủ tướng chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. UBND huyện có Quyết định số 5154/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND huyện Về việc công nhận Hương ước các thôn thuộc xã Thanh Lò, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

4. Xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

*** Về việc cưới**

Thực hiện theo đúng Luật hôn nhân và gia đình, hướng dẫn tại Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch. Trước khi tổ chức lễ cưới, đôi nam nữ đến các cơ quan chức năng đăng ký kết hôn đúng thủ tục theo quy định.

Đám cưới được tổ chức theo hình thức tiết kiệm, giảm chi phí so với trước. Hầu hết đám cưới đã được tổ chức gọn nhẹ theo hướng văn minh, lành mạnh, tiết kiệm, giảm bớt các thủ tục rườm rà, gây tốn kém, lãng phí; khách mời chủ yếu là họ hàng, người thân. Các lễ nghi theo phong tục, trước và sau khi cưới được tổ chức đơn giản, trang phục cô dâu, chú rể giữ gìn nét đẹp truyền thống, mang đậm bản sắc dân tộc.

*** Về việc tang**

Các hộ gia đình có đám hiếu, lễ tang được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, tiết kiệm, phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa của từng dân tộc và hoàn cảnh gia đình. Việc tổ chức lễ tang, phúng viếng đảm bảo trang trọng, phù hợp với truyền thống đạo lý của dân tộc.

Thời gian tổ chức tang lễ thực hiện đúng quy định, không kéo dài ngày. Các hủ tục lạc hậu trong việc tang cơ bản đã được loại bỏ, thi hài người chết được chôn cất chu đáo đúng nơi quy định, đảm bảo vệ sinh. Một số đám hiếu đã hạn chế mang vòng hoa, không có trường hợp lợi dụng tâm linh tổ chức hoạt động mê tín, dị đoan trong việc tang.

*** Về lễ hội**

Lễ hội là hoạt động văn hoá mang đậm nét văn hoá truyền thống của người Việt. Tất cả các cán bộ, công chức, mọi người dân trên địa bàn hưởng ứng lễ hội truyền thống với tinh thần trang nghiêm và chấp hành theo quy định của nhà nước.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả

Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” luôn giành được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới đang được tích cực triển khai có hiệu quả, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn trên địa bàn.

Công tác giáo dục đào tạo được quan tâm thực hiện có hiệu quả; phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục – thể thao được duy trì hoạt động; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành; tệ nạn xã hội được kiểm chế, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên theo hướng văn minh, tiến bộ.

2. Hạn chế

Công tác chỉ đạo ở các thôn, sự nhiệt tình hưởng ứng của nhân dân, các tổ chức hội tham gia chưa sâu rộng. Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, một bộ phận của nhân dân còn có tâm lý trông chờ, ỷ lại,

thiếu ý thức vươn lên thoát nghèo, công tác tuyên truyền chưa thường xuyên. Việc thực hiện chế độ bình xét gia đình văn hóa ở các thôn chưa đúng theo quy định và quy trình., việc bình xét các danh hiệu văn hóa tại các thôn nhiều khi chưa đúng thời gian, còn chậm, phải đôn đốc nhiều lần. Đã quán triệt trong các cuộc họp của BCD tuy nhiên còn chưa triệt để.

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vận động quần chúng nhân dân, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, cũng như hương ước, quy ước của thôn đề ra.

Không ngừng nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, cơ quan đạt chuẩn văn hóa.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện phong trào “ TĐĐKXDĐSVH” năm 2023 của BCD phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Thanh Lòa./.

Nơi nhận:

- Phòng VH&TT huyện (B/c);
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VP, VHXXH.

TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ
Vi Văn Hiền